



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
รับที่ 2675
วันที่ 28 มี.ค. 2567
เวลา 14.49 น.

สำนักปลัดองค์การบริหาร
รับที่ 764
วันที่ 28 มี.ค. 2567
14.43 น.

ที่ สค ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙ ๗

ถึง อำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และสำนักงานเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

ด้วยจังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ SME ให้ได้รับทราบโอกาส ความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ และเพื่อส่งเสริม ผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้ตามที่กรมบัญชีกลาง ออกมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อ เสริมแกร่ง SMEs เจาะลึกวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะจัดขึ้นตามห้วงเวลาที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๗๕๓๐ ต่อ ๑๖

20 ส.ท. 2567

สจร.สมุทรสาคร
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รับที่ 649
วันที่ 25/3/17 เวลา



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร	วันที่ 26 มี.ค. 2567
รับที่ 1938	เลขรับ 03552
วันที่ 22 มี.ค. 2567	เวลา 9.15 น.

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๒๒๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

<input type="checkbox"/> บท.	<input type="checkbox"/> กม.
<input type="checkbox"/> มจร.	<input type="checkbox"/> เรื่อง
<input checked="" type="checkbox"/> สส.	<input type="checkbox"/> บป.
เรียน	ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

๑๑๐๒/ว
๒๕ มี.ค. ๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ สพว.๑๐/ว.๐๒๖๔/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ SME ให้ได้รับทราบโอกาส ความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพื่อส่งเสริม ผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้ตามที่กรมบัญชีกลาง ออกมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงขอความอนุเคราะห์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อ เสริมแกร่ง SMEs เจาะลึกวิถีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร" ซึ่งจะจัดขึ้นตามห้วงเวลาที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐๒ ๒๕๑๕ ๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวธัญญา ถามถ้วน โทร. ๐๙๑ ๐๔๖ ๕๕๕๙



สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พ.ศ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 11369
 วันที่ - 8 มี.ค. 2567
 เวลา

ที่ สทว.10 / ๐๒๒๗ / 2567

๘ มีนาคม 2567

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย. สื่อประชาสัมพันธ์และกำหนดค่ารอรบม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ SME ให้ได้รับทราบโอกาส ความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพื่อส่งเสริม ผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้ตามที่กรมบัญชีกลางออกมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

สถาบันเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 เลขรับ 1900
 วันที่ 08 มี.ค. 2567
 เวลา

(นายพิตรพิบูล อีร์จันทีก)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ : นางนพวรรณ จันทร์มาศ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนา SMEs

โทรศัพท์มือถือ 089-1555965 หรือ 02-105-4778 ต่อ 3003

อีเมล noppawanchantamars@gmail.com , noppawan@ismed.or.th

ก.พ.ค.
 เลขรับ 450
 วันที่ - 8 มี.ค. ๒๕๖๗
 เวลา 15:48

วันที่ 1

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ
หัวข้อ เสริมแกร่ง SMEs เจาะลึกวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร”
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เวลา	หัวข้อ / ประเด็น	วิทยากร
8.30-9.00.	ลงทะเบียน	
9.00 – 9.10	- กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวถึงภาพรวมโครงการ	ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
9.10-12.00	เสริมแกร่ง SMEs เจาะลึกวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1. ภาพรวมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2. สิทธิประโยชน์แต้มต่อในการเสนอราคาของ SMEs 3. Workshop ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 4. Workshop ขั้นตอนวิธีการเสนอราคา e-bidding	วิทยากรรับเชิญจากกรมบัญชีกลาง
12.00-13.00	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13.00-14.30	5. แนวปฏิบัติการทำเอกสารตรวจหลักประกันการเสนอราคา หลักประกันสัญญา	วิทยากรรับเชิญจากธนาคาร
14.45-16:00	6. Workshop การขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบ THAI SME-GP	ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภายในงานอบรมจะมีคลินิกให้คำแนะนำการลงทะเบียนเพื่อรับบริการจากภาครัฐ SME ONE ID ของ สสว.		

พักเบรกช่วงเช้า 10:30 น. ช่วงบ่าย 14:30 น.

หมายเหตุ กำหนดการ/หัวข้อสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 2

หัวข้อ การให้คำปรึกษาแนะนำ
ภายใต้กิจกรรม“เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร”
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ

1. การให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจด้านการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ดำเนินการจัดในรูปแบบ Group Consult โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย

- การให้คำปรึกษาแนะนำ และ Workshop /กรณีศึกษา วิธีการค้นหาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมแต่ละช่วง จากเว็บไซต์ภาครัฐไปไหน และ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง SMEs เพื่อนำมาเป็นข้อมูลวางแผนการเสนองานต่อหน่วยงานเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ประสบความสำเร็จ
- การเตรียมความพร้อมในการเสนองานให้ครบถ้วน ตรงตามขอบเขตงาน (TOR) และข้อพึงระวัง (เน้นกรณีศึกษา)
 - เทคนิคเขียนข้อเสนอให้ โคน - ต้น - ใต้งาน
 - ข้อสังเกต เกณฑ์การพิจารณา/การให้คะแนน ที่กำหนดใน TOR

2. การให้คำปรึกษาแนะนำโดยที่ปรึกษา ตามปัญหาของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ 1. ผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 หัวข้อ

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดคิวการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการ

พักทานอาหารว่าง 10.30 น. และ 14.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง 12.00 น.